

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THANH XUÂN
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẶNG TRẦN CÔN



BÀI DỰ THI

CUỘC THI VIẾT VỀ

**GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN, NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT
VÀ CÔNG TÁC PHÁT HIỆN, NHÂN RỘNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN
TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC
QUẬN THANH XUÂN NĂM 2022**

Thông tin tác giả:

Họ và tên: Đỗ Thị Ngọc
Năm sinh: 1994
Trường Tiểu học Đặng Trần Côn

Thông tin nhân vật:

Họ và tên: Bùi Thị Loan
Năm sinh: 1977
Trường Tiểu học Đặng Trần Côn

Tháng 1/2023

Trong đội ngũ giáo viên của tổ chuyên biệt - trường tiểu học Đặng Trần Côn có rất nhiều cô giáo, thầy giáo tận tâm, giỏi nghề, mến trẻ. Trong đó phải nhắc đến cô giáo Bùi Thị Loan - Một trong những giáo viên giàu nhiệt huyết, luôn đi đầu trong mọi hoạt động của tổ, của nhà trường.



Hình 1: Cô giáo Bùi Thị Loan

Sau khi tốt nghiệp khoa sư phạm Âm nhạc - trường Đại học sư phạm Nghệ thuật TW, cô giáo Bùi Thị Loan đã về công tác tại trường Tiểu học Đặng Trần Côn. Từ đó đến nay cô đã có 24 năm giảng dạy, được trải nghiệm với các bé ở các độ tuổi từ 6 - 12 tuổi nên với mỗi độ tuổi của trẻ, cô Loan đều biết khai thác cá tính của các bé. Cô biết, các bé 6 tuổi thường rất tinh nghịch, thích làm theo ý của mình (vì các con mới vào trường tiểu học, chưa quen nếp học) nên việc uốn nắn, đưa các cháu vào nề nếp rất khó, nhưng cô Loan luôn chịu khó học hỏi, tìm tòi, biết ưu điểm của từng bé để động viên, khích lệ, khen ngợi kịp thời, phần lớn dùng phương pháp lời nói ngọt ngào để dỗ dành các bé. Còn đối với các bé 10 -12 tuổi, các bé đã có nhận thức cao hơn, có sự say mê với môn Âm nhạc, cô lại tìm những cách giảng mới, đổi mới phương pháp để học sinh

luôn hào hứng với mỗi tiết học. Cô tâm sự “Mỗi thầy giáo, cô giáo đều tìm cho mình một cách giảng dạy để truyền đạt kiến thức cho học sinh dễ hiểu nhất, tôi luôn tâm niệm rằng thầy cô giỏi không phải là dạy được nhiều học sinh giỏi mà thầy cô giỏi là thầy cô dạy cho học sinh nắm vững kiến thức từ đơn giản đến phức tạp.” Với cô, công việc trọng tâm của người giáo viên chính là những giờ lên lớp, làm thế nào để có những giờ học hay, thu hút được sự hứng thú say mê học tập của học sinh. Tùy từng đối tượng học sinh mà cô đã nghiên cứu ra những hình thức dạy học phù hợp, làm cho tiết học sinh động, giúp học sinh học và nhớ nội dung bài tốt hơn.



Hình 2: Cô giáo truyền cảm hứng cho các con học sinh với tiết dạy của mình

Cô đã đưa những kiến thức sư phạm được học, cùng kinh nghiệm nắm bắt tâm lý trẻ sau nhiều năm giảng dạy để đúc kết nên những sáng kiến trong đổi mới phương pháp giảng dạy và được đánh giá cao. Những năm qua, cô đã đạt

được nhiều thành tích, được Quận đoàn Thanh Xuân, Thành đoàn Hà Nội trao tặng bằng khen và giấy khen. Nhiều năm liền cô là giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố, cấp Quận môn Âm nhạc.

Trong các công việc tại trường, cô luôn nhiệt tình và là người gương mẫu đi đầu thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động do trường phát động, tham gia các hội thi liên quan đến Âm nhạc của nhà trường, của quận và thành phố đạt giải cao. Không những thế, cô luôn gương mẫu thực hiện tốt các nội quy của nhà trường, luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ, đồng thời đôn đốc anh chị em trong tổ thực hiện, động viên mọi người cùng cố gắng trong từng công việc cụ thể để đạt kết quả cao nhất. Không ngừng đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, ngại khó, ngại khổ, ngại học hỏi.... Chính vì vậy cô luôn được đồng nghiệp tin tưởng, tôn trọng.



Hình 3: Cô giáo tham dự cuộc thi Liên hoan dân ca, dân vũ quận Thanh Xuân



Hình 4: Hàng năm, cô vẫn tham gia hiến máu tình nguyện

Hoạt bát, năng động, nhiệt tình, có năng lực và đặc biệt được phụ huynh rất tín nhiệm, cùng với đó là ý chí phấn đấu mạnh mẽ của một cô giáo tiểu học yêu nghề, mến trẻ. Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở trường, khi về

nhà cô còn là người phụ nữ đảm đang việc nhà, hòa nhã với mọi người, nuôi dạy các con ngoan ngoãn, học giỏi, một người con hiếu thảo với cha mẹ. Cô giáo Bùi Thị Loan xứng đáng là một tấm gương sáng hết lòng vì sự nghiệp trồng người.

Ban giám hiệu

Thanh Xuân, ngày 06 tháng 01 năm 2023

Người viết

Đỗ Thị Ngọc